

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

วันที่: พุธ 10 กันยายน 2557

ปีที่: 24

ฉบับที่: 8687

หน้า: 23(กลาง)

Col.Inch: 33.41

Ad Value: 36,751

PRValue (x3): 110,253

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มทส.-สทท.ร่วมมือเทคโนโลยีนวัตกรรมหลักสูตร-วิจัย-สร้างเครือข่ายองค์ความรู้

มทส.-สทท.ร่วมมือเทคโนโลยีนวัตกรรม พัฒนาหลักสูตร-วิจัย-สร้างเครือข่ายองค์ความรู้

ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยภายหลังการลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง มทส. กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า จากที่ มทส. เป็น มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพร้อมทางด้านวิชาการและกำลังคนในหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาขาวิชาฟิสิกส์ที่ได้รับการประเมินคุณภาพงานวิจัยระดับดีเยี่ยมจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ติดต่อกัน 3 ปี ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการจับมือกับองค์กรระดับชาติในการที่จะร่วมกัน ใช้งาน สร้างสรรค์ ทรัพยากร เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน สถาบันทั้งสองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อภารกิจการวิจัยและพัฒนา ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

อธิการบดี มทส. กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเริ่มจากการ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การผลิตบุคลากรระดับอุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้

การสนับสนุนช่วยเหลือพัฒนาทางการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การวิจัยและพัฒนาวิจัยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด และ สารสนเทศ การแสวงหาแหล่งทุนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานวิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี

“ผลจากความร่วมมือดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับทั้ง มทส. และ สทท. แล้ว ยังจะเป็นประโยชน์สำหรับ วงการวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วย เนื่องจากในอนาคตอันใกล้ มหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยในการรักษาโรคมะเร็งที่มีความซับซ้อนสูง เช่น มะเร็งสมอง มะเร็งลำคอ และอื่นๆ ซึ่งจะ ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ส่วนหนึ่ง และจะเป็นศูนย์กลาง ในการรักษาผู้ป่วยที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป” อธิการบดี มทส.กล่าว